



ที่ ศธ ๐๔๐๐๑/๒๑๗๕

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑๙ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการทดสอบความรู้เคมีนานาชาติ ชั้นมัธยมศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๖๖
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือ มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา
ที่ สอวน. ๑๒๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ร่วมกับ The Royal
Australian Chemical Institute ได้ดำเนินการจัดโครงการทดสอบความรู้เคมีนานาชาติ ชั้นมัธยมศึกษา
The International Chemistry Quiz (ICQ) สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ประชาสัมพันธ์โครงการทดสอบความรู้เคมีนานาชาติ ชั้นมัธยมศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปยังสถานศึกษาในสังกัด
ทั้งนี้ หากมีโรงเรียนใดสนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ขอให้ทำหนังสือแจ้งมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและ
พัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ภายในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์ไปยังสถานศึกษาในสังกัดทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิริ รัตตสินธุ์)

๙๖ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักอำนวยการ

ศูนย์สารสนเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๕๑๑



ประกาศมูลนิธิ สอว.

ที่ 13/2566

เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการทดสอบความรู้เคมีนานาชาติ ชั้นมัธยมศึกษา ปี พ.ศ. 2566

ตามที่ มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ร่วมกับ The Royal Australian Chemical Institute ได้ดำเนินการจัดโครงการทดสอบความรู้เคมีนานาชาติ ชั้นมัธยมศึกษา The International Chemistry Quiz (ICQ) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

- ส่งเสริมความรู้ทางเคมีสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยไม่ได้มุ่งเน้นความรู้ในหลักสูตรเพียงอย่างเดียว
- ให้เรียนรู้ความสำคัญของเคมีซึ่งเป็นวิชาแกนทางวิทยาศาสตร์ ที่นำไปประยุกต์และ/หรืออธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ได้
- ให้นักเรียนในโรงเรียนมีความตื่นตัวและกระตือรือร้น เพื่อเรียนรู้วิชาการในระดับสากล
- การทดสอบนี้ไม่ได้มุ่งสรรหานักเรียนเก่ง แต่ต้องการให้นักเรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา โดยใช้เคมีเป็นแกน
- The International Chemistry Quiz (ICQ) จะมอบเกียรติบัตรให้ผู้เข้าทดสอบเพื่อแสดงว่านักเรียนเป็นผู้ที่มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ในสาขาเคมี

มูลนิธิ สอวน. จึงขอประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนที่สนใจจะสมัครเข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้เคมีนานาชาติ ชั้นมัธยมศึกษา ปี พ.ศ. 2566 ให้ทำหนังสือแจ้งความจำนงมาที่มูลนิธิ สอวน. ภายในวันที่ 28 เมษายน 2566 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02252-8915-6

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566

(รองศาสตราจารย์ ดร. พินิติ รตะวานุกุล)

เลขาธิการมูลนิธิ สอวน.

